

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024 VÀ XUÂN GIÁP THÌN

Tân gửi: Ban biên tập, độc giả và cộng tác viên của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi thân ái gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Ban biên tập, độc giả và cộng tác viên của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam!

Năm 2024 là năm đánh dấu 65 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ Khoa học và Công nghệ (tiền thân là Ủy ban Khoa học Nhà nước, ra đời theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 4/3/1959 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Năm 2024 cũng là năm Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam kỷ niệm 65 năm ngày xuất bản số đầu tiên với tên gọi Tin tức Hoạt động khoa học và đã từng bước trở thành ấn phẩm khoa học tin cậy của nhiều thế hệ các nhà khoa học Việt Nam. Bên cạnh việc thực hiện chức năng ngôn luận - lý luận của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tạp chí còn thực hiện nhiệm vụ xuất bản, in, phát hành các ấn phẩm khoa học.

Trong giai đoạn tới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, khó lường với sự cạnh tranh về công nghệ giữa các quốc gia ngày càng gay gắt; sự xuất hiện của những công nghệ đột phá... mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho ngành khoa học và công nghệ Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ bám sát thực tiễn, không ngừng nâng cao năng lực để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của độc giả trong việc giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu, cũng như tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Một lần nữa, chúc các đồng chí và gia đình năm mới Giáp Thìn mạnh khỏe, đạt được nhiều thành tích trong công tác!

Thân ái,

Ba

Huỳnh Thành Đạt

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ